

Số: /TB- SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024**

Ngày 13/3/2024, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Đức Bình – Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các phòng: Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở (*phòng Kế hoạch – Tài chính vắng có lý do*); Tập thể Lãnh đạo và Trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Sau khi nghe Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (*sau đây gọi tắt là Chi cục*) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024; ý kiến tham gia, thảo luận và đề xuất của các thành viên dự họp, phát biểu của Lãnh đạo và Trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục; đồng chí Nguyễn Đức Bình – Phó Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Đánh giá chung**

1. Trong năm 2023, Chi cục đã triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan tích cực tham mưu cho Sở ban hành các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành cơ bản đạt yêu cầu và theo đúng quy định, cùng các lĩnh vực khác đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thay mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức của Chi cục.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị vẫn còn một số khó khăn tồn tại đó là: Việc phối hợp cung cấp thông tin trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP giữa Chi cục và cơ quan chuyên môn cấp huyện chưa tốt, sự vào cuộc của chính quyền địa phương cấp huyện, xã trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản còn hạn chế,... Ngoài ra, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, cơ sở đối với các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chưa tốt cũng ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

#### **II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian đến**

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với các nhiệm vụ mà Chi cục đề ra trong năm 2024. Đồng thời, yêu cầu Chi cục phải chủ động đề xuất,

xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai thực hiện; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục, các phòng chuyên môn nhất là người đứng đầu; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, các Sở ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ trong quá trình thực hiện và tham mưu các nội dung công việc được giao thuộc chức năng nhiệm vụ của Chi cục; các nội dung thuộc các Sở, ngành khác thì kịp thời tham mưu Sở báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện (*Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì đăng ký làm việc trực tiếp đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách để có ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện*).

3. Đề án sáp nhập của Chi cục đã được phòng Tổ chức cán bộ Sở xây dựng đang gửi lấy ý kiến góp ý, lãnh đạo Sở sẽ tranh thủ làm việc, đề xuất với các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án trong thời gian sớm nhất để lãnh đạo, công chức của Chi cục an tâm công tác, tạo điều kiện cho Chi cục làm việc được tốt hơn; sau khi sáp nhập công chức Chi cục phải nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn đề xuất các phương án, giải pháp quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

4. Rà soát các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023, các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản, công tác xây dựng phát triển chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao công tác báo cáo công tác chất lượng ATTP cho Bộ Nông nghiệp và PTNT; công tác chấm điểm xếp hạng ATTP.

5. Đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Chi cục phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ, tránh tình trạng cơ sở kinh doanh có tên trong danh sách nhưng thực tế không tồn tại.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm nông sản được sản xuất, sơ chế chế biến từ kinh tế hộ gia đình; Thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng đối với các sản phẩm của chuỗi liên kết; kiểm soát tốt từ cơ sở sản xuất đến các đơn vị phân phối, bán lẻ,... kiểm soát chất lượng các sản phẩm đến người tiêu dùng; Tăng cường hoạt động giám sát chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; chú trọng công tác hậu kiểm đối với các cơ sở đã được cấp chứng nhận, để đảm bảo việc duy trì chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất. Lấy mẫu kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm cần tập trung vào các sản phẩm tươi sống tiêu dùng hàng ngày của người dân tại các công đoạn có nguy cơ cao.

7. Đối với các sản phẩm đạt OCOP thì ngành nông nghiệp quản lý chiếm đến 90%, do vậy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các sản phẩm sau khi chế biến tránh tình trạng lợi dụng sản phẩm OCOP để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, thiếu chia sẻ lợi nhuận với người nông dân nhưng không chú ý đến chất lượng.

8. Về diêm nghiệp: Sản lượng muối năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022 do nguyên nhân khách quan về biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường. Tuy nhiên, nhờ vào giá trị chất liệu muối được tăng lên đáng kể nên lợi nhuận và đời sống của người dân tăng lên. Trong năm 2024, đề nghị Chi cục cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất để phát triển mối liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và diêm dân, xây dựng vùng nguyên liệu muối chất lượng cao, phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của diêm dân.

9. Về công tác thanh tra chuyên ngành: Trong năm 2024, chức năng về xử phạt hành chính của Chi cục không còn, do đó yêu cầu Chi cục phải xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở và cơ quan, đơn vị có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng ATTP.

10. Tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững đã được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chi cục thực hiện trong năm 2024.

11. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch theo Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 13/10/2021 của Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam – Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025. **Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/4/2024.**

### **III. Về các kiến nghị của Chi cục**

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Chi cục tại cuộc họp; yêu cầu Chi cục có báo cáo cụ thể từng nội dung công việc; sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết; trên cơ sở đó đề xuất Sở giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

2. Về nội dung thực hiện quyết toán: Chi cục tích cực phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính Sở hoàn chỉnh, bổ sung đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định; phản ánh kịp thời về Sở nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực thi công vụ, để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- GD, PGD Sở (N.nghiệp);
- Chi cục Quản lý CLNLS và TS;
- Các Phòng: KH-TC, TCCB;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, VPKDiem.

**TL.GIÁM ĐỐC**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Quang Nhựt**